

Sáng ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ng Hành Sơn long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Lễ công bố và trưng quận (30/01/1968 – 30/01/2023).

Cùng dự, có: Chủ tịch UBND Thành phố là Ông Ngô Xuân Thắng; Trưởng Ban Tổ chức Thành phố là Ông Nguyễn Minh Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố là Ông Nguyễn Thị Anh Thi; nguyên Chủ tịch UBND Thành phố là Ông Huỳnh Công Thành. Về phía Quân khu 5, có Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị. Bui L còn có sự tham gia của các Mặt Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lễ công bố và trưng nhân dân và hơn 100 người chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ 3, tin thân của LLVT quận Ng Hành Sơn.

### *Các ý nghĩa thực tiễn chào mừng*

Trong buổi lễ, các thành viên cán bộ, quân và dân quận Ng Hành Sơn đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện 2 nhiệm vụ chính là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chiến đấu và hy sinh vì công lý, tự do của Tổ quốc hôm nay.

Sau năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn Quảng Nam là ngày càng trở nên ác liệt, sự chống trả tiếp của cộng đồng trên địa phương khó khăn và thiếu hụt thi phẩm vì những địa phương vùng sâu, vùng xa trong đó có địa bàn khu ông Hòa Vang. Cuối năm 1967, ủy ban Khu 5 quyết định tách 6 xã khu ông Hòa Vang gồm Hòa Long, Hòa Lâm, Hòa Hi, Hòa Phong, Hòa An, Hòa Phúc thành lập Khu III Hòa Vang tăng cường công cộng huyện, trực thuộc ủy ban Khu 5 và Bộ Tư lệnh Mặt trận 4. Lễ công bố và trưng Khu III Hòa Vang có hình thành vì mặt nước biển địa phương là 3 (mã danh K36) và dân quân du kích của 6 xã trên địa bàn. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, K36 đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn, giành nhiều thắng lợi to lớn. Trong đó có nhiều trận đánh chiến đấu ác liệt, như các trận đánh trong năm 1968: trận công Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 vào Trại Mu Thân, trận đánh chốt chặn ở Cầu Bình xã Hòa Long (mã danh X1); trận tập kích sân bay Bắc Mỹ năm 18 tháng 5 chào mừng sinh nhật Bác Hồ; trận phối hợp chiến đấu ở Hè Thu (mã danh X2), trận đánh mặt biển ở Mũi Càn An Nông ngày 23 tháng 10... Hay như các trận đánh vào nhà tù Thủ Đức năm 1970, tiêu diệt nhà tù tập kích sân bay Bắc Mỹ tại Ng Huỳnh Không trong chiến đấu Tin công và niệt Xuân-Hè 1972, trận chiến lớn chiến đấu giành tự, giành dân ngày 27/3/1973; trận tập kích chốt chặn Cầu Quy xã Hòa Hi, trận tập kích tiêu diệt toàn Bình nh nông thôn thị trấn Sơn Thủy xã Hòa Long trong đợt chiến đấu Thủ Đức - ông 1973; trận tập kích chốt chặn ở An năm 26 tháng 3 năm 1974; trận tập kích tiêu diệt trung đội trinh sát thám báo của Sư đoàn Nhảy dù tại Trà Khê năm 20 tháng 12 năm 1974 và cuối cùng là tham gia chiến đấu giải phóng là ngày 29 tháng 3 năm 1975.

Trong suốt 8 năm xây dựng và chiến đấu, di sản lãnh đạo, chỉ huy của ủy ban Khu 5 và Bộ Tư lệnh Mặt trận 4, của Khu ủy và Ban Chỉ huy Khu III Hòa Vang, cùng sự ủng hộ, nuôi dưỡng của nhân dân, sự giúp đỡ, chi viện của các nhân viên cộng đồng trên và sự phối hợp chiến đấu của các địa phương bạn, K36 không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, thực hiện phong trào bám sát thực tiễn, mặt lý không rời, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập công nhiều chiến công chiến đấu ác liệt, tạo nên những trận đánh, làng xã chiến đấu - cũng là những bàn đạp quan trọng nhất của liên hệ quân sự là ngày. Những chiến công chiến đấu ác liệt và nêu cao K36 đã góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân và nhân dân Khu III Hòa Vang của khu Quảng Nam (nay là quận Ng Hành Sơn thành phố là Ng).

### *Toàn cảnh buổi lễ*

Trong năm 1997, tỉnh Quảng Nam – là ngày chia tách, thành phố là ngày trực tiếp Trung ương, Lễ công bố và trưng quận Ng Hành Sơn bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị mới, đã phát huy tinh thần tin công, chiến đấu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng các tổ chức trong khu vực phòng thủ, tổ chức huấn luyện, nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chiến đấu cùng với các lực lượng kết hợp xa lý tất cả tình hình, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong suốt 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưng thành, Lễ công bố và trưng quận không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành - anh dũng - oanh liệt - quyết

thng". Ý thức y vai trò, trách nhiệm to lớn mà ng, Nhà nc, Quân i và nhân dân giao phó, qun Ng Hành Sn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành vì lợi ích quốc gia và nhân dân; tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp vĩ đại và sự mạnh mẽ của quân và dân qun Ng Hành Sn.

55 năm xây dựng, chiến đấu, trở thành, vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp chung của dân tộc và trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng trong qun Ng Hành Sn vinh dự được Đảng, Nhà nc, Quân khu, thành phố tặng thưởng: 01 Huân chương Quân công hạng Nhì, 02 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhất, 03 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhì, 05 Huân chương chiến công giải phóng hạng Ba, 05 In t danh hiệu n v Quyết thắng, 01 bng khen ca B Quốc phòng; 07 cá nhân cấp phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt M, 01 ng chí Anh hùng lực lượng trong nhân dân và nhiều huân, huy chương khác.

Ngày 24/9/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ký quyết định lấy ngày 30/01/1968 là ngày truyền thống lực lượng trong qun Ng Hành Sn.

Tiêu biểu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống lực lượng trong qun Ng Hành Sn của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Thay mặt của Thành ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thieu Trung Võ Văn Hùng – ủy viên Ban chấp hành Thành ủy, Chủ nhiệm chính trị Quân khu đã trao Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu cho LLVT qun Ng Hành Sn.

Lãnh đạo qun tặng bằng khen “*Trung thành – Dũng cảm – oanh liệt – Quyết thắng*” cho LLVT qun.

*Lãnh đạo Qun tặng quà các Anh hùng Lực lượng trong nhân dân...*

*...và tặng quà các nguyên cán bộ, chiến sĩ 13*

Phát huy truyền thống anh hùng, thi đua ái quốc, lực lượng trong qun tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSC, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền văn minh toàn diện, công cụ quốc phòng toàn dân, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa – xã hội nông thôn, xây dựng “thị trường lòng dân” vững chắc, xứng đáng với truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – oanh liệt – Quyết thắng”.

**Thanh Lài**